



ที่ นก ๗๔๐๐๑/ว ๖๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  
อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

เรียน กำนันตำบลโนนเมือง/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ - ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อบต.โนนเมือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) กำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันแสดงนโยบายว่า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จึงได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ท่านสามารถสามารถเข้าไปศึกษามาตรการต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองที่ [http://www.nmtb.go.th/news.php?id\\_type=๖๔](http://www.nmtb.go.th/news.php?id_type=๖๔) และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร วิชัยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๙๕๑๐๐๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ข้าพเจ้า นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองทุกคน ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายถาวร วิชัยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง